

CĐCS TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930-20/10/2024, CĐCS nhà trường phối hợp với chính quyền, Đoàn thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi, được nhiều công đoàn viên tích cực hưởng ứng, tham gia.

1. Tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm

Đây là dịp ôn lại lịch sử ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam; tôn vinh nữ viên chức - người lao động nhà trường, nhân dịp này, BCHCD phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”; nhằm lan tỏa hình ảnh và vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam đi muôn phương.



Các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2024



Tập thể nữ viên chức – người lao động hưởng ứng Tuần lễ áo dài

2. Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi:

Thiết thực tổ chức các hoạt động thi đua đợt 1 chào mừng 94 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/2024, chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2024, Trường tổ chức Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi”. Có 07 cô giáo tham gia hội thi và đều đạt giải cao: 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 02 giải Ba. Tuy còn một số hạn chế như việc đánh giá tình hình lớp còn chung chung, chưa tạo được nhiều sự tranh luận, phản biện từ học sinh, nhưng nhìn chung các cô giáo đã nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường; chuẩn bị công phu, có đầu tư; Biện pháp phong phú, có tính mới, sáng tạo, không trùng lặp giữa các thí sinh dự thi. Biện pháp dễ thực hiện và có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ của giáo viên và học sinh nhà trường, ít tốn chi phí. Phần báo cáo biện pháp có ứng dụng CNTT để minh chứng các hình ảnh tạo sinh động cho phần báo cáo của mình, thuyết phục được Ban giám khảo.



Phần lớn các tiết thực hành giảng dạy đều thể hiện rõ tinh thần đổi mới phương pháp, phát huy được tính tích cực hoạt động của học sinh; Giáo viên thiết kế giờ sinh hoạt lớp đúng quy trình, các nội dung theo phiếu đánh giá giờ sinh hoạt lớp. Tổ chức các hoạt động sáng tạo, ứng dụng CNTT hiệu quả, tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng cho học sinh rất tốt. Có tiết sinh hoạt lớp, GVCN đã phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia vào công tác giáo dục học sinh hiệu quả. Hội thi GVCN lớp giỏi cấp trường năm học 2024-2025 thành công tốt đẹp. Qua hội thi này, giúp thầy cô giáo trong nhà trường thể hiện được sự tự tin và lòng nhiệt tình với công tác giảng dạy và chủ nhiệm lớp.

3. Tổ chức Hội thi ẩm thực và giọng hát hay đoàn viên công đoàn

Chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2024, nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLD) trong đơn vị, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào văn hóa văn nghệ và các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục, BCH công đoàn trường tổ chức Hội thi Ẩm thực và Giao lưu tiếng hát đoàn viên công đoàn.



Các tổ công đoàn tham dự Hội thi Ẩm thực

Ẩm thực của người Việt không chỉ là những món ăn, công thức chế biến mà đây là một nét văn hóa tự nhiên hình thành trong cuộc sống. Chúng được biết đến với những nét đặc trưng như: tính hòa đồng, đa dạng, ít mỡ; đậm đà hương vị với sự kết hợp nhuần nhuyễn nhiều loại nguyên liệu và gia vị khác nhau nhằm giúp tăng mùi vị, sức hấp dẫn trong từng món ăn.

Các tổ công đoàn tham dự với nhiều món ngon, bổ, giá cả hợp lý. Tất cả các món dự thi đều được Ban giám khảo và toàn thể viên chức – người lao động đánh giá cao và 100% đều đoạt giải, tiêu biểu là phần dự thi của Tổ Sứ -Địa-KTPL đoạt giải Nhất, Tổ Sinh-CN và tổ Toán đoạt giải Nhì.



Thầy Trần Quang Hồng – Hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng các các tổ đoạt giải Nhất, Nhì

Tại Hội thi, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, nhiều giọng ca vàng đến từ các tổ công đoàn và Ban đại diện CMHS, tạo không khí vui tươi, ấm cúng để lại nhiều kỷ niệm đẹp nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930-20/10/2024..



Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2024, BCH Công đoàn kính chúc toàn thể nữ viên chức - người lao động nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều may mắn, thành công; luôn xứng đáng danh hiệu “Giỏi việc Trường, Đảm việc Nhà”.

*Tất cả những người Phụ nữ đều xứng đáng nhận được
những yêu thương trọn vẹn nhất!*

Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam



BCH Công đoàn trân trọng cảm ơn sự chung tay, đồng hành, của cán bộ, viên chức - người lao động nhà trường trong việc tham gia các hoạt động của CĐCS. Rất mong tiếp tục nhận được sự đồng thuận, đồng lòng của tập thể sư phạm nhà trường, tạo sự gắn kết, vui vẻ, thân ái trong mái nhà chung Lê Khiết.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/2024 của CĐCS Trường THPT chuyên Lê Khiết rất thiết thực, là dịp để tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường.

BAN CHẤP HÀNH CĐCS